

## บทความเล่าเรื่อง

### เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด

สุดยอด หมายถึง ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยมซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป สุดยอดของคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่สุดยอดของคนอื่น ๆ อีกหลายคน หรือเรื่องบางเรื่องถือเป็นสุดยอดของคนหลายคน แต่อาจไม่ใช่เรื่องสุดยอดของเราก็ได้ แต่เรื่องสุดยอดของฉันอยู่ที่ได้ทำงานที่ฉันรักในสถานที่ทำงานที่ฉันรักและภาคภูมิใจ

ฉันทำงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจากตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตามคำชักชวนของผู้ช่วยพยาบาล (ตอนนี้พี่เขาเกษียณไปแล้ว) ซึ่งขณะนั้นมีโอกาสเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 23 พร้อมกัน พี่เขาบอกว่าทำงานอยู่ภาควิชาวิสัญญีวิทยาทำงานในหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมกับเล่าลักษณะงานให้ฟังอย่างละเอียด ขณะนั้นคิดว่ารู้สึกชอบและตั้งใจอย่างแรงกล้าในการสมัครเข้าทำงานในภาควิชาวิสัญญีฯ ได้และฉันก็ได้เข้าทำงานในปีพ.ศ.2529 พอได้เข้ามาทำงานฉันรู้สึกชอบมากมันเป็นงานที่ สุดยอด ฉันตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากอีก 5 ปี ต่อมาฉันได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ฉันเริ่มวางโครงการพัฒนาตนเองเริ่มต้นอ่านหนังสือเองเพื่อเตรียมสอบเป็นพยาบาลและอีก 1 ปี ต่อมาฉันก็มีโอกาสเรียนต่อพยาบาล 4 ปีและหลังจากจบพยาบาลฉันก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางวิสัญญีพยาบาลอีก 1 ปี หลังจากเรียนจบก็กลับมาทำงานเป็นวิสัญญีพยาบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นวิสัญญีพยาบาลอย่างแท้จริง การได้ทำงานที่เรารักในสถานที่ทำงานที่เรารักถือเป็นสิ่งสุดยอดในชีวิตฉันในเมื่อฉันคิดว่าได้รับสิ่งสุดยอดแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเช่นไร หนักหนาแค่ไหนฉันไม่เคยย่อท้อหรือหวาดหวั่น ฉันตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด และทำทุกวิถีทางที่จะอยู่กับงานที่ฉันรักให้มีความสุขที่สุด ยกตัวอย่าง เช่น ฉันคิดบวกในทุกสถานการณ์ พยายามเข้าใจในทุกสถานการณ์และพยายามเข้าใจในทุก ๆ คน ฉันไม่ถือโทษโกรธเคืองใครเพราะถือว่าทุกคนเป็นที่ เป็นน้องไม่ยากทะเลาะกับใคร เพราะการโกรธหรือทะเลาะกันไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี ฉันพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกด้าน ทุ่มเทให้กับการทำงานในทุก ๆ วัน ไม่เปรียบเทียบการทำงานกับใครทั้งนั้น ฉันแข่งขันกับตัวเองมากกว่าแข่งขันกับผู้อื่น ทำงานไปแบบนี้ทุกวัน จนถึงปัจจุบัน ฉันเหลือเวลาอีก 5 ปี ก็จะได้เกษียณ

การได้ทำงานที่เรารักในสถานที่ทำงานที่ สุดยอดชนิดที่ว่า “ชาตินี้ชาติหน้าห่อข้าวเซาะหากี่บ่าปะ” และมีบ้านให้กลับ มีคนที่รักรออยู่ที่บ้าน มันเป็นเรื่องที่ สุดยอดมากเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่ 1 เลยค่ะ ดังนั้นเคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอดของฉันคือ ฉันจะทำทุกวิถีทางที่ดีที่สุดเพื่อได้ทำงานที่รักในสถานที่ทำงานที่รักให้มีความสุขที่สุด